

กระทู้ถามที่ ๒๓๐ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ปัญหาการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังหรือจำเลยในโรงพยาบาลราชทัณฑ์

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังต่อไปนี้

กรณีนักโทษต้องคดีคำพิพากษาให้จำคุกหรือถูกคุมขังขณะสอบสวน โดยที่นักโทษหรือผู้ต้องขังได้เจ็บป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งมีสิทธิในการเข้ารักษาตัวเนื่องจากเจ็บป่วย แต่หากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สามารถรองรับดูแลได้ตามสิทธิพึงมีของผู้ป่วย ผู้ต้องขัง หรือจำเลย โดยถูกวินิจฉัยผู้ป่วยบางโรคต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลตำรวจหรือสถานพยาบาลอื่น จึงขอเรียนถามว่า

๑. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ไม่สามารถรองรับการรักษาโรค และกรณีจำเลยหรือผู้ต้องขังหรือผู้ต้องกัก มีอาการเจ็บป่วยเป็นโรคใดที่ต้องส่งให้โรงพยาบาลในสังกัดอื่นรักษา โดยอาศัยกฎหมายหรือข้อบังคับใด ขอทราบรายละเอียด

๒. ปัญหาการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังหรือจำเลยในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ของผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ มีแผนการและระเบียบรองรับในการแก้ปัญหาอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เอกราช อุดมอำนาจ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

กรุงเทพมหานคร

คำตอบกระทู้ถามที่ ๒๓๐ ร.

ของ นายเอกราช อุดมอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กรุงเทพมหานคร
เรื่อง ปัญหาการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังหรือจำเลยในโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ข้าพเจ้า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กรณีปัญหาการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังหรือจำเลยในโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑

กรมราชทัณฑ์ โดยทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์ หากมีข้อจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เกินศักยภาพ เช่น ต้องได้รับการผ่าตัด
ทำหัตถการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ การให้เคมีบำบัด การฉายแสง จะพิจารณาส่งไปยัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะตามแต่กรณี ทั้งนี้ อาศัยตามกฎหมายกระทรวง
การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๓

คำตอบข้อที่ ๒

กรมราชทัณฑ์ โดยทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีแผนรองรับกรณีดังกล่าวโดยการเพิ่มศักยภาพ
ในการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึง การประสาน
หน่วยงานเครือข่ายภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาทางไกลกับแพทย์เฉพาะทางของกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข